

Các nạn nhân sống sót Harvey có thể giúp tác vụ những người quản lý về việc chăm sóc họ như họ trả phí?

Release Date: Tháng 6 15, 2018

Các cá nhân có thể nhận trợ giúp dài hạn, trợ cấp bằng cách gọi số 211

AUSTIN, Texas – Phí họ trả mất thêm họ thiên nhiên có thể khó khăn vì nhiều lý do, những khó khăn họ gặp các nguồn lực và họ trả số có không phải là một trong các lý do đó. Đó là lý do tại sao các nhà quản lý về việc chăm sóc (DCMs) có một số vấn đề hóa quá trình khôi phục của quý v. Họ cung cấp một người liên hệ duy nhất có thể hướng dẫn quý v qua quy trình, chi trả thay mất quý v và giúp các nguồn lực an toàn về chi phí quy định các nhu cầu của quý v? áp dụng của quý v?

Người quản lý về việc tạo ra của bạn về chi phí các nguồn lực các nhóm phí họ lâu dài của tiểu bang và cộng đồng và các chi phí tình nguyện. Họ hợp tác chi trả về quý v, trao quyền cho quý v lên kế hoạch và chi trả chi phí của mình.

“Lợi ích lớn nhất cho các nạn nhân đang sống đang chờ đợi trình này là họ có một người họ trả mất chi phí của mình. Người này sẽ tìm hiểu và nắm bắt tình hình của họ và nạn nhân bão Harvey và sẽ chi trả chi phí họ trả về họ khi họ chi trả chi phí họ trả chi phí của họ,” Paul Morris, giám đốc Văn phòng phí họ Texas của FEMA cho biết.

Quý v có thể kết nối về người quản lý về việc bằng cách gọi số 211. Chi phí quy trình quản lý về việc thiên tai của FEMA sẽ ra mắt từ ngày 24 tháng 8 năm 2019.



FEMA

Page 1 of 2

Quý vị không cần phải đăng ký với FEMA để làm việc với người quản lý về việc.

Các khoản trợ cấp của FEMA đang tài trợ hơn 600 DCM thông qua Ủy ban Dịch vụ Nhân sinh và Y tế Tiểu bang Texas và liên minh phi lợi nhuận, Tổ chức Tình nguyện Quốc gia Hỗ trợ đăng ký khi có Thiên tai. Những khoản tài trợ đó cho phép tiếp cận toàn bộ cộng đồng đăng ký phục hồi thông qua hỗ trợ cho các tổ chức tình nguyện, dựa trên các tin và phi lợi nhuận. Hỗ trợ cho phép các tổ chức tình nguyện chuyển số tiền quyên góp của họ ra khỏi chi phí hỗ trợ đăng ký và gửi trợ lợi cho nhu cầu của các nạn nhân.

Để biết thêm thông tin về cần bão Harvey và quá trình phục hồi của Texas, hãy vào trang web về thảm họa của cần bão Harvey tại www.fema.gov/disaster/4332, trang Facebook tại <http://www.facebook.com/FEMAHarvey>, tài khoản Twitter FEMA Region 6 tại twitter.com/FEMARegion6 hoặc trang web của Phòng Quản lý Tình Trạng Khẩn Cấp của Texas tại <https://www.dps.texas.gov/dem/>.



FEMA

Page 2 of 2